



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 8-11 มีนาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (8ก.ค.60)</p> <p>มติชน ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์สยามรัฐ (9 ก.ค.60)</p> <p>ไทยรัฐ (10 ก.ค. 60)</p> <p>มติชน (9 ก.ค.60)</p>	<p>พ.ร.บ.ยาสูบฉบับใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดเผย มาตรการสำคัญของ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 ก.ค.60</p> <p>-เสนอข่าว นางวราภรณ์ นະมาตร์ ผอ.บริหารสมาคมการค้ายาสูบไทย กล่าวถึงพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ว่า ขณะนี้มีความสับสนในการปฏิบัติอย่างมาก เนื่องจากสธ.ตีความประเด็น "ห้ามแสดงบุหรี ฌ จุดขายปลี๊ก" อย่างสุดโต่ง โดยห้ามตั้งวางในจุดที่ทำให้ผู้บริโภคหรือประชาชนมองเห็นได้ และไม่ห้ามมองเห็นของบุหรีแม้แต่วินาทีเดียวในช่วงเปิด-ปิดตู้ เป็นการตีความที่ขัดต่อหลักนิติธรรมและเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญ เพิ่มภาระให้กับประชาชนที่ประกอบอาชีพสุจริต และไม่คำนึงถึงสภาพการค้าขายจริง สมาคมฯ จึงได้ทำหนังสือขอความเป็นธรรมไปยัง นายกรัฐมนตรี เพื่อให้ทบทวนการตีความ และขอให้รับฟังเสียงจากร้านค้าเล็ก ๆ กว่า 500,000 รายทั่วประเทศ ซึ่งจากการสอบถามผู้ประกอบการร้านค้าโชห่วยในหลายพื้นที่ แสดงความเป็นห่วงว่าการปฏิบัติตามกฎหมายทุกวันนี้ เหมือนลักลอบขายของผิดกฎหมาย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่มีปัญหาเรื่องของเถื่อนอยู่แล้ว</p> <p>-เสนอข่าว นิต้าโพลเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง คนไทยคิดอย่างไรกับ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 สัปดาห์ระหว่างวันที่ 5-7 ก.ค. จากทั่วประเทศ 1,250 หน่วยตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วย/รับรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ดังกล่าว และเชื่อว่าการบังคับใช้พ.ร.บ.จะช่วยลดปัญหาการสูบบุหรีในกลุ่มเด็กและเยาวชนได้ ส่วนความเห็นเกี่ยวกับพ.ร.บ.ว่าจะช่วยลดการเข้าถึงหรือปัญหาการสูบบุหรีในกลุ่มเด็กและเยาวชนได้หรือไม่ พบว่า ร้อยละ 18.08 ช่วยได้มาก เพราะมีบทลงโทษที่รุนแรง ร้อยละ 50.56 ช่วยได้ในระดับหนึ่ง เพราะบางข้อควบคุมได้เฉพาะกลุ่ม และร้อยละ 25.84 ช่วยไม่ได้เลย เพราะกฎหมายไม่ได้ถูกบังคับใช้อย่างจริงจัง</p> <p>-เสนอบทความ โดยวารุณี สิทธิรังสรรค์ สะท้อนความคิดเห็นของเยาวชนต่อกฎหมายยาสูบใหม่ ว่าลดปัญหาเข้าถึงบุหรีจริงหรือ</p> <p>นายเพชรพรชัย ประจวบลาภ ประธานเครือข่ายยุวทัศน์กรุงเทพมหานคร มองว่า พ.ร.บ.นี้ช่วยลดปัญหาการเข้าถึงการสูบบุหรีของวัยรุ่นได้ โดยเฉพาะเรื่องการห้ามแบ่งขายบุหรี และการห้ามขายกับผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี รวมทั้งการห้ามใช้จางวานหรือยืมยอมให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีขายบุหรี แต่สิ่งสำคัญภาครัฐ โดยเฉพาะกรมควบคุมโรค ต้องออกมาตรการหรือแนวทางในการบังคับใช้อย่างจริงจัง และอยากให้มียกกฎหมายลูกควบคุมร้านค้าโชห่วยเรื่องการแบ่งขายมวนบุหรีด้วย</p> <p>น.ส.สว่างวงศ์ คงทองประเสริฐ นักเรียนชั้น ม.5 รร.นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล มองว่ากฎหมายนี้มีประโยชน์มาก โดยเฉพาะการควบคุมการแบ่งมวนบุหรีขาย เนื่องจากทำให้เด็ก ๆ เข้าถึงง่ายขึ้นไป แต่จะดีกว่านี้หากมีการบังคับใช้อย่างจริงจัง ซึ่งทางกลุ่มยินดีให้การสนับสนุนรณรงค์ในเพื่อนนักเรียนเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ (8ก.ค.60)</p> <p>มติชน ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2560</p> <p>-เสนอข่าว นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ผู้จัดการแผนนโยบายสาธารณะ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า พร้อมเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 35 คน ยื่นหนังสือถึง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เรียกร้องให้ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน และเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ด้าน ตร.ได้กำชับมาตรการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเวลาเปิดปิดของสถานบันเทิงอย่างเข้มงวด รวมทั้งมีการกวาดล้างการรวมกลุ่มของเยาวชนในยามวิกาล พร้อมฝากประชาชนร่วมกันเป็นหูเป็นตา แจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิดกับเจ้าหน้าที่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า เมื่อวันที่ 7 ก.ค. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ 3 ทีม ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์พ.ร.บ.ควบคุม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>(9 ก.ค.60)</p> <p>มติชน (10 ก.ค. 60)</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์ (8ก.ค.60)</p> <p>ไทยรัฐ</p> <p>คอลัมน์ ข่าวรอบ ราชอาณาจักร (10 ก.ค. 60)</p>	<p>เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ใน 6 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี อ่างทอง ราชบุรี เพชรบุรี กำแพงเพชร และพิจิตร จากการตรวจสอบพบว่า ห้างสรรพสินค้ายังมีการจัด displays เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งถือว่าผิดพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรา 32 การโฆษณา ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทีมเฉพาะกิจได้ทำการชี้แจงและบันทึกข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินการต่อไป ในส่วนของการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 12 แห่ง ได้มีการลงพื้นที่โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมาย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เปิดเผยว่า ได้ส่งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบการกระทำผิดและประชาสัมพันธ์กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงวันพระใหญ่ พบการกระทำความผิดขายในสถานที่ต้องห้าม ใน 3 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี ราชบุรี และกำแพงเพชร และพบว่าสถานประกอบการรับรู้เรื่องของการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมาตรา 28 หรือห้ามขายในวันอาสาฬหบูชา แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ ยังพบเห็นการกระทำความผิดตามมาตรา 27 โดยจำหน่ายในสถานที่ต้องห้าม ซึ่งเป็นร้านขายยาใน จ.กำแพงเพชร และยังพบการกระทำผิดตาม มาตรา 28 ด้วย</p> <p>-เสนอข่าว จ.อุดรธานี เตือนผู้ประกอบการฝ่าฝืนจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ระวางโทษจำคุก 6 เดือน ปรับหนึ่งหมื่นบาท</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.คมสัน พฤตวานิช ผกก.สภ.ทุ่งสง นำกำลังออกตรวจพื้นที่ อ.ทุ่งสง บังคับใช้กฎหมายพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ดำเนินคดีผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันห้ามขาย 2 ราย และจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี 1 ราย และประชาสัมพันธ์ในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 ร้าน ผลการปฏิบัติภาพรวมโดยทั่วไปผู้ประกอบการเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p>
<p>ข่าวสด ไทยโพสต์ (10 ก.ค. 60)</p> <p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (9 ก.ค.60)</p> <p>ข่าวสด (10 ก.ค.60)</p> <p>สยามรัฐ ข่าวสด (11 ก.ค. 60)</p>	<p>งดดื่มเหล้าเข้าพรรษา</p> <p>-เสนอข่าว พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นห่วงพฤติกรรมคนดื่มสุราของคนไทยที่ติดอันดับโลก โดยเฉพาะนักดื่มหน้าใหม่ที่เป็นเยาวชนอายุ 15-19 ปี ซึ่งมีแนวโน้มดื่มสุรามากขึ้นถึงร้อยละ 4.96 ต่อปี อยากให้ประชาชนใช้โอกาสเทศกาลเข้าพรรษา 3 เดือน ลด ละ เลิกการดื่มสุรา ซึ่งถือเป็นมหากุศลจากการปฏิบัติบูชา เชื่อว่าตัวนักดื่มและคนรอบข้างเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะช่วยลดปริมาณการดื่มสุราลงได้อย่างแท้จริง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฐ์ ตั้งนภกร อธิบดีกรม สบส. ให้สัมภาษณ์ว่า กรมฯ ได้ระดม อสม. 1,040,000 คนทั่วประเทศ ร่วมสกัดนักดื่มวัยใสในชุมชน เน้นรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนงดเหล้าช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน หรือทุกช่วงเทศกาล และสอดส่องร้านค้าในชุมชนให้ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ อย่างเคร่งครัด โดยอสม.จะมีบทบาทในการให้ความรู้ คัดกรองเพื่อค้นหาผู้ติดสุราในชุมชน แยกออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1.แบบเสี่ยงต่ำ 2.แบบเสี่ยง 3.แบบอันตราย และ 4.แบบติด พร้อมแนวทางการช่วยเหลือผู้ป่วยให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข สำหรับประชาชนที่ต้องการเลิกสุรา สามารถแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ได้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรม กรม สบส. กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ขอให้ประชาชนใช้หลักสุขบัญญัติในการปฏิบัติตน ด้วยการถือศีล 5 โดยเฉพาะการงดดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด งดเล่นการพนัน ทำจิตใจให้ผ่องใส คิดดี ทำดี ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ควรป้องกันอุบัติเหตุด้วยความไม่ประมาท ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ขับรถอย่างระมัดระวัง มีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทาง จะช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาได้ ทั้งนี้ประชาชนสามารถสืบค้นความรู้ด้านสุขภาพที่เข้าใจง่าย ผ่านทางเว็บไซต์คลังความรู้สุขภาพ สธ. http://healthydee.moph.go.th หรือสอบถามข้อมูลผ่านเว็บบอร์ดคลังความรู้สุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยผลการสำรวจระดับชาติสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี 2556 พบคนไทยมีปัญหาจากการดื่มเหล้า ร้อยละ 18 หรือประมาณ 9.3 ล้านคน ล่าสุดปี 2558 มีผู้ป่วยโรคติดเหล้าเข้ารับบริการในสถานพยาบาลต่าง ๆ ร้อยละ 6.9 ของผู้ป่วยโรคจิตเวชทั้งหมด แนะนำ 5 เทคนิคสร้างพลังใจเพื่อเลิกเหล้า ได้แก่ 1.ภาคภูมิใจในตนเอง 2.มีใครสักคน-สักกลุ่มที่เชื่อมั่นเป็นแรงบันดาลใจช่วยให้เลิกเหล้า 3.ตั้งเป้าหมายในชีวิตทั้งเฉพาะกิจ ระยะสั้น กลาง และยาว 4.พบความสำเร็จในเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นระยะ ๆ ช่วยให้ภูมิใจและรู้สึกดีขึ้นเรื่อย ๆ 5.มีสายสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนช่วยให้เลิกได้ เช่น ครอบครัว เพื่อน เป็นต้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ คอลัมน์ บุคคลในข่าว (9 ก.ค.60)	<p>สุขภาพพระสงฆ์</p> <p>-กล่าวว่า นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ระบุจากข้อมูลของกรมการแพทย์ ปี 2559 พบมีพระสงฆ์และสามเณรอาพาธมารักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์ มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ โรคไขมันในเลือดสูง 9,609 ราย โรคความดันโลหิตสูง 8,520 ราย โรคเบาหวาน 6,320 ราย โรคไตวายเรื้อรัง 4,320 ราย และโรคข้อเข่าเสื่อม 2,600 ราย สาเหตุมาจากอาหารที่มีรสหวานจัด เค็มจัด ที่พุทธศาสนิกชนนำมาถวาย ดังนั้น ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ตั้งแต่ 9 กรกฎาคม ถึง 5 ตุลาคม สธ.จึงขอชวนคนไทยห่วงใยสุขภาพพระสงฆ์ ให้ความสำคัญกับอาหารที่จะถวายพระสงฆ์ให้มากขึ้น</p>
เว็บไซต์เดลินิวส์ (9 ก.ค.60)	<p>สุนัขไล่กัดคน</p> <p>-เสนอข่าว รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา รับแจ้งมีผู้ถูกสุนัขกัดได้รับบาดเจ็บหลายรายภายในวัดบางเกลือ หมู่ 2 ต.บางเกลือ อ.บางปะกง ตรวจสอบพบมีผู้บาดเจ็บทั้งหมด 7 คน เป็นผู้ใหญ่ 6 คนและเด็ก 1 คน ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์รีบนำส่งรพ.บางปะกง 5 คน อีก 2 คนถูกนำส่งรพ.จุฬารัตน์ 11 แพทย์ได้ทำแผลและฉีดยาป้องกันโรคบาดทะยักและโรคพิษสุนัขบ้า โดยหลังเกิดเหตุเด็กกัดและชาวบ้านพยายามไล่จับสุนัข แต่ยังไม่พบตัว</p>
มติชน ข่าวสด เว็บไซต์แนวหน้า (9 ก.ค.60)	<p>จับคลินิกเถื่อน เกาะสมุย</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย นำกำลังเข้าตรวจคลินิกเถื่อน ควบคุมตัว นายฮาแดด เนทานเนล อายุ 34 ปี สัญชาติอิสราเอล เปิดคลินิกไม่มีชื่อ มีป้ายชื่อติดที่ประตูว่า ดอกเตอร์แซม ตรวจค้นพบอาวุธปืน กระสุนปืน เสื้อเกราะกันกระสุน 1 ตัว วิทยุสื่อสาร 2 เครื่อง อุปกรณ์ขอร์ดไฟฟ้า 2 อัน แวนตาติดกล้อง 1 อัน บัตรประจำตัวตำรวจอาสา สภ.เกาะพะงัน และบัตรประจำตัวอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยสมาคมสมุย โดยนายฮาแดดให้การว่า เข้าสถานที่เปิดคลินิกรักษาผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ หรืออาการเจ็บป่วยให้กับเพื่อน ๆ ชาวอิสราเอล โดยไม่คิดค่ารักษาพยาบาล นอกจากนี้ ยังเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และเป็นล่ามแปลภาษาช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส่วนอาวุธปืนที่พบไม่รู้ว่าเป็นของใคร</p> <p>เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และเครื่องยุทโธปกรณ์ (เสื้อเกราะกันกระสุน) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และใช้อาวุธสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนการรักษาโรคและเวชภัณฑ์ เจ้าหน้าที่สสจ.สุราษฎร์ธานีจะเข้าตรวจสอบต่อไป</p>
มติชน เว็บไซต์คมชัดลึก (9 ก.ค.60) มติชน (11 ก.ค.60)	<p>'ตูน' เยี่ยมรพ.บางสะพาน</p> <p>-เฟซบุ๊ก "คนรักบางสะพาน" แชร์ภาพ นายอาทิตย์ราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม นักร้องชื่อดัง เดินทางไปเยี่ยมรพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงรพ. โดยตูนได้ขอบคุณคนไทยที่ร่วมกันบริจาคงบประมาณกว่า 80 ล้านบาท จากโครงการวิ่ง #ก้าวคนละก้าว# นอกจากนั้นยังมีการแชร์ภาพตูนได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและช่วยยกรถเนื่องจากมีเด็กเล็ก พร้อมออกค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่รพ.บางสะพานด้วย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการที่ปรึกษา รพ.บางสะพาน ได้พิจารณานำเงินงบประมาณจากการบริจาคของ "ตูน-บอดี้สแลม" ไปสนับสนุนภารกิจของรพ.สต.ทุกแห่งใน อ.บางสะพาน โดยงบประมาณทั้งหมด ตูนมอบอำนาจให้คณะกรรมการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายดำเนินการ โดยล่าสุด ตูนพร้อมผู้ร่วมโครงการได้เดินทางไปที่ รพ.สต.บ้านทุ่งขี้ต่าย ต.พงศ์ประศาสน์ เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่รับผิดชอบและเร็ว ๆ นี้ จะมีการใช้เงินบริจาคบางส่วนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ</p> <p>ขณะเดียวกัน สธ.ได้พิจารณาจัดงบประมาณปี 2560 และปีงบประมาณ 2561 ให้กับรพ.บางสะพาน เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมซ้ำซาก ซึ่งจะมีการจัดสร้างแฟลตพยาบาล 96 ยูนิต การจัดทำรั้วและการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกตึก 5 ชั้น มูลค่ากว่า 170 ล้านบาท หลังจากบริษัทผู้รับเหมาลงนามในสัญญาจ้าง</p>
ไทยรัฐ (10 ก.ค. 60)	<p>เปิด รพ.เกาะเต่า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เผยว่า สธ.อนุมัติงบประมาณ 39 ล้านบาท ดำเนินการก่อสร้างรพ.เกาะเต่า ขนาด 10 เตียง บนเนื้อที่ 2 ไร่ บริเวณหมู่ 2 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยได้รับบริจาคที่ดินเนื้อที่ 2 ไร่จากนายจ้อยและนางจิบ มีเพียร มีแนวทางการพัฒนาบริการรพ.เกาะเต่า 3 ระยะ ปี 2560-2562 ให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก ห้องคลอด ผ่าตัดเล็ก แพทย์แผนไทย ห้องสังเกตอาการ ห้องฉุกเฉิน การส่งต่อผู้ป่วยได้รับการสนับสนุนเรือเร็วและเฮลิคอปเตอร์จากภาคเอกชนในช่วง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>มรสุม โดยระยะที่ 3 ปี 2562 จะเพิ่มศักยภาพให้บริการเฉพาะด้านและบริการห้องพิเศษพักผ่อน รวมทั้งการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยเรือเร็วของโรงพยาบาล</p>
<p>มติชน (10 ก.ค. 60)</p>	<p>ทีมพัฒนาระบบสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า สธ.บูรณาการทุกภาคส่วนในรูปแบบคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (District Health Board: DHB) มีนายอำเภอเป็นประธาน สสอ.เป็นเลขานุการ มีตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและตัวแทนภาครัฐ ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามสภาพปัญหาของแต่ละอำเภอ เน้นกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เด็ก ปฐมวัย อุบัติเหตุ และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชยะ สิ่งแวดล้อม ให้ได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการของรัฐ ซึ่งที่ผ่านมา ได้นำร่องใน 88 อำเภอ พบว่า สามารถหนุนกลไกภาครัฐเดิมทำให้แต่ละอำเภอนำร่องมีความสำเร็จและเกิดการเรียนรู้พร้อมจะขยายผลเป็น 200 พื้นที่ ในปีงบประมาณ 2560 และครอบคลุมทุกอำเภอในปี 2561 และเตรียมพิจารณาออกเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี รองรับโครงสร้างคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ และพร้อมขยายความร่วมมือบูรณาการการทำงานร่วมกันของ 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข การพัฒนาสังคมฯ และศึกษาธิการ และหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สช. สสส. สปสช. ร่วมเป็นเจ้าภาพ มุ่งพัฒนาเครือข่ายอำเภอประชารัฐ</p>
<p>ไทยโพสต์ มติชน พิมพ์ไทย (11 ก.ค.60)</p>	<p>เตือนโรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัด สธ. เตือนคนอ้วนหรือผู้ที่ภาวะน้ำหนักเกิน ยืนนาน เดินนาน เสี่ยงโรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ แนะนำใช้รองเท้าที่ถูกลักษณะช่วยป้องกันได้ หากมีอาการปวดส้นเท้าผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์</p>
<p>ข่าวสด (10 ก.ค. 60)</p>	<p>พัฒนาสุขภาพเป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรมฯ ได้พัฒนาสุขภาพพระราชทาน ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดน 17 แห่งทั่วประเทศ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 นี้ มุ่งเน้นป้องกันการเจ็บป่วยควบคู่กับการรักษาพยาบาล โดยพัฒนาสุขภาพให้เป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพของชุมชน เป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมด้านสุขภาพศึกษาในโรงเรียน และพัฒนาให้เป็นศูนย์ประสานความร่วมมือผู้นำชุมชน อปท. เพื่อร่วมจัดการด้านสุขภาพในพื้นที่ด้วย โดยได้นำระบบการถ่ายทอดความรู้จากส่วนกลางไปยังสุขภาพ พร้อมกันทั่วประเทศผ่านระบบเทเลเมดิคัล</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ (11 ก.ค.60)</p>	<p>เนิร์สซิ่งโฮมผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร โฆษกกรม สบส. กล่าวว่า การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้ธุรกิจบริการสำหรับผู้สูงอายุขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสถานดูแลผู้สูงอายุ หรือเนิร์สซิ่งโฮม โดยบางแห่งอาจจะมีการให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุด้วย ซึ่งพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2559 กำหนดให้การประกอบวิชาชีพเวชกรรมใด ๆ ทางกายภาพ ต้องดำเนินการในสถานพยาบาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติจากสภาวิชาชีพดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเปิดทำการ ดังนั้น หากสถานบริการสำหรับผู้สูงอายุต้องการจัดให้มีบริการด้านการแพทย์ ทั้งการให้น้ำเกลือ ฉีดยา หรือทำหัตถการ ต้องขออนุญาตเปิดเป็นสถานพยาบาลจาก สบส.หรือสสจ.ในพื้นที่ มิเช่นนั้นจะมีความผิดข้อหาเปิดสถานพยาบาลเถื่อน โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้ง หากผู้ให้บริการไม่ใช่แพทย์ จะมีความผิดตามพ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ข้อหาเป็นหมอเถื่อน มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับด้วย ทั้งนี้ สบส.อยู่ระหว่างการพัฒนากฎหมายลูกของพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 เพื่อส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุให้มีมาตรฐาน และเกิดความปลอดภัยต่อประชาชนผู้รับบริการ</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (11 ก.ค. 60)</p>	<p>ไทยผ่านการประเมินสมรรถนะหลักของประเทศจาก WHO</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกได้ส่งทีมประเมินสมรรถนะประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 (IHR 2005) มาประเทศไทยระหว่างวันที่ 26-30 มิ.ย. 2560 พบว่า ประเทศไทยผ่านการประเมินสมรรถนะตามข้อกำหนด จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีสมรรถนะที่ยั่งยืน (ระดับคะแนน 5) 4 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดทั้งหมด 48 ตัวชี้วัด มีสมรรถนะที่แสดงให้เห็นจริง (ระดับคะแนน 4) 30 ตัวชี้วัด และมีสมรรถนะที่พัฒนา (ระดับคะแนน 3) 12 ตัวชี้วัด</p>
<p>มติชน</p>	<p>3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า จากการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ (10 ก.ค. 60)</p>	<p>สัปดาห์ คาดว่า จะยังพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกาประปรายในบางพื้นที่ เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝน มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแพร่พันธุ์ของยุงลายพาหะของโรค จึงขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายเร่งควบคุมลูกน้ำยุงลายให้ลดลงตามมาตรการ 3 เก็บ เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา รวมทั้งการกำจัดและควบคุมยุงตัวแก่ และการป้องกันไม่ให้ยุงลายกัด โดยเริ่มต้นที่บ้านของตนเอง จากนั้นขยายไปสู่ชุมชนและสถานที่สาธารณะ หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1422</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (8ก.ค.60)</p> <p>สำนักข่าวไทย (11 ก.ค. 60)</p> <p>เดลินิวส์ (11 ก.ค. 60)</p>	<p>ค้นหาผู้ป่วยในเรือนจำ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ลงนามความร่วมมือค้นหาและรักษาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำกาสินธุ์ พร้อม Big cleaning เรือนจำ จ.กาฬสินธุ์ ตั้งเป้าเป็นเรือนจำนำร่องให้ผู้ต้องขังมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุกภายในเรือนจำ หากพบว่ามีผู้ป่วยวัณโรค เรือนจำจะแยกผู้ต้องขังและดูแลผู้ป่วยทุกราย โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยงานหรือพยาบาลดูแลการกินยาทุกมื้อ ซึ่งผู้ต้องขัง 2,183 คนได้ผ่านการตรวจทุกรายแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการให้คำปรึกษาโดยพบแพทย์เฉพาะทางและให้โอกาสตัดสินใจในการรักษา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ตรวจวัณโรคในเรือนจำพิเศษมีนบุรี ตั้งเป้าปีนี้ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคให้เร็วที่สุดเพื่อรับการรักษา จากผู้ต้องขังทั้งหมด 3 แสนคน ในเรือนจำ 143 แห่ง เนื่องจากข้อมูลพบว่าโอกาสเกิดวัณโรคในผู้ต้องขังสูงกว่าคนปกติถึง 7-10 เท่า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค รองผู้ว่าฯ จ.สมุทรปราการ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรปราการ ร่วมกันจัดงานรณรงค์ ยุติปัญหาวัณโรค "รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย" ณ เรือนจำกลางสมุทรปราการ เน้นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับ สสจ.สมุทรปราการ รพ.บางบ่อ และ สสอ.บางบ่อ ด้วยระบบการรักษาผู้ป่วยด้วยระบบยาระยะสั้น มีประสิทธิภาพกับการกินยาตลอดการรักษา โดยการดูแลของพยาบาลเรือนจำและใช้ผู้ต้องขังชั้นเยี่ยมเป็นพี่เลี้ยงกำกับการกินยา</p>
<p>สยามรัฐ (10 ก.ค. 60)</p>	<p>ป่วยภูมิแพ้-หอบหืดเสี่ยงกินรถด่วน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการอย. เปิดเผยถึงการแชร์เตือนภัยกรณีเด็กหญิงคนหนึ่งเข้ารักษาตัวในรพ.ด้วยอาการปวดท้อง มีผื่นคัน แน่นหน้าอกหายใจติดขัด หลังรับประทานขนมเค้กแอดอปรอบรสบาร์บีคิวชิ้นหนึ่งนั้น อาจเป็นอาการตอบสนองที่มาจากสารฮีستามีน ซึ่งเป็นสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน รวมถึงการทำงานทางสรีรวิทยาของร่างกาย เช่น กระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรด การหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบทั่วร่างกาย กระตุ้นการทำงานของหัวใจ หลอดเลือด เป็นต้น ผู้บริโภคทั่วไปรับประทานผลิตภัณฑ์เค้กแอดหนอนใหม่ได้ แต่หากเป็นภูมิแพ้หรือหอบหืดควรเลี่ยง ซึ่งอย.จะตรวจสอบสถานที่ผลิต หากไม่เป็นไปตามที่กำหนดจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>
<p>สยามรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ (11 ก.ค. 60)</p>	<p>อย.แนะพ่อแม่สอดส่องพฤติกรรมเด็กชื้อยาออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวถึงกรณีที่มีการส่งต่อข้อความผ่านสื่อออนไลน์เตือนภัยผู้ปกครองให้ตรวจสอบกระเป๋านักเรียนบุตรหลาน เนื่องจากพบสิ่งเสพติดกำลังแพร่ระบาดในหมู่เยาวชน ว่า อย.ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ายาดังกล่าว คือ ยานอนหลับโดมิคุม หรือยามิดาโซแลม และยาอัลปราโซแลม ซึ่งจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่ 2 ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เป็นคนละชนิดกับเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ไม่มีนำเข้า-ผลิตใช้ในไทย ไม่สามารถขายทางร้านยาได้ ต้องให้แพทย์สั่งจ่ายเท่านั้น หากร้านขายยาได้ฝ่าฝืนมีโทษหนักตามกฎหมาย ผู้ลักลอบจำหน่าย-ผู้มีในครอบครองมีทั้งโทษจำคุกและปรับ และขอให้ผู้ปกครองสอดส่องพฤติกรรมบุตรหลานใกล้ชิด และเตือนบุตรหลานอย่าซื้อผ่านสื่อออนไลน์มารับประทานเด็ดขาด</p>
<p>มติชนออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ (9 ก.ค.60)</p> <p>ข่าวสด (10 ก.ค. 60)</p> <p>ข่าวสด สยามรัฐ (11 ก.ค. 60)</p>	<p>วิจัยพบสารสกัดจาก 'หม่อน'</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากหม่อนแบบครบวงจร โดยพัฒนาแหล่งเพาะปลูกหม่อนที่สวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.ระยอง และวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดหม่อนแคปซูล ซึ่งได้รับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีผลเพิ่มสมรรถภาพทางกาย ทำให้กล้ามเนื้อแขนและกล้ามเนื้อต้นขาที่มีความแข็งแรงมากขึ้น ช่วยให้การทรงตัวดีขึ้น เพิ่มสมรรถภาพทางจิต ลดกลุ่มอาการซึมเศร้าและวิตกกังวล และเพิ่มการเรียนรู้และความจำ หลังจากนั้น จะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสมุนไพรไทยตามนโยบายของรัฐบาล</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์: มองคุณภาพชีวิต (9 ก.ค.60)</p>	<p>ผ่าตัดคนไข้หลังโกงให้แผลเล็กลง</p> <p>-เสนอสรุป โดย นพ.สุวิทย์ เกียรติเสวี กล่าวถึงการผ่าตัดคนไข้หลังโกงให้แผลเล็กลง โดยนพ.อติคม เมธาเชียร ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ รพ.ราชวิถี พร้อมคณะ ซึ่งปกติการผ่าตัดแบบธรรมดา แผลที่หลังยาว 80-100 ซม. แต่การผ่าตัดแบบใหม่แผลผ่าตัดลดลงเหลือ 7 ซม. ทำให้เลือดออกระหว่างผ่าตัดน้อยลง บาดเจ็บแผลน้อยลง คนไข้ฟื้นตัวเร็ว อยู่โรงพยาบาลน้อยวัน นับเป็นครั้งแรกของเอเชีย</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (8ก.ค.60)</p>	<p>คลินิกอชีวเวชศาสตร์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี กล่าวว่า งานอชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมของรพ. เป็นหนึ่งในศูนย์ความเป็นเลิศ 15 ศูนย์ของกรมการแพทย์ ได้เร่งพัฒนาเป็นสถาบันตรวจรักษาโรคจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ พร้อมเปิดศูนย์พิษวิทยาแห่งชาติ ตรวจสอบเคมีให้ประชาชนทั่วประเทศในปี 2561</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (11 ก.ค. 60)</p>	<p>พัฒนาการ IQ-EQ เด็กพื้นที่ทุรกันดาร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า ในปี 2560 กรมฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ และพัฒนา IQ-EQ ให้เด็กวัยเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร เพื่อให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพเท่าเทียมกับเด็กพื้นที่ปกติ และเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมอบหมายให้สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 จ.เชียงใหม่ เป็นแกนหลักศึกษาและพัฒนารูปแบบการให้บริการที่เหมาะสม ร่วมกับรพ.ตชด. เครือข่ายสุขภาพและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะนี้ นำร่องโครงการแล้วในสุขภาพพระราชทาน รร.ตชด. 4 แห่งในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ</p>
<p>มติชน (11 ก.ค. 60)</p>	<p>นวดไทย-อโรมาโรรักษาโรคซึมเศร้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า โรคซึมเศร้า เป็นปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญของประเทศไทย คาดว่ามีคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปป่วยเป็นโรคนี้ประมาณ 1.5 ล้านคนทั่วประเทศ สาเหตุหลักที่ผู้เป็นโรคซึมเศร้าไม่เข้ารับรักษา ส่วนหนึ่งเกิดจากเข้าใจผิดว่าอาการป่วยซึมเศร้าหุดหู่ใจเป็นเรื่องธรรมดา และยังมีความคิดว่าโรคซึมเศร้าเป็นคนบ้า ทำให้อาการลุกลาม จนมีอาการประสาทหลอน หูแว่ว มีผลต่อการทำงานและการใช้ชีวิต สุดท้ายอาจฆ่าตัวตาย จึงได้มอบหมายให้รพ.พระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลต้นแบบการพัฒนามาตรฐานการบำบัดรักษาโรคซึมเศร้าระดับประเทศของกรม ทำการศึกษาวิจัยนวดแผนไทยบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่จากภูมิปัญญาใกล้ตัว ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษา โดยทีมวิจัยของรพ.ได้ร่วมกับคณะอาจารย์ด้านการแพทย์แผนไทย พัฒนาโปรแกรมนวดชื่อ พระศรีนวดแผนไทย เป็นการนวดเฉพาะจุดร่วมกับการใช้น้ำมันหอมระเหยกลิ่นลาเวนเดอร์ ซึ่งมีผลต่อการปรับความสมดุลของสารเคมีในสมอง</p>
<p>ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ (9 ก.ค.60)</p>	<p>ศิลปะบำบัดเด็กพิเศษ</p> <p>-เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล กล่าวว่า สถาบันฯ โดยกลุ่มงานศิลปกรรมบำบัด ได้จัดงาน The art of us แสดงผลงานศิลปะจากศักยภาพเด็กพิเศษ กว่า 130 ชิ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาด้านศิลปะ โดยเตรียมคัดเลือกชิ้นงานเพื่อไปร่วมแสดงในวันที่ 15 ส.ค.นี้ ณ มหาวิทยาลัยคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ (11 ก.ค. 60)</p>	<p>WHO ชื่นชมไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดเผยว่า คณะกรรมการที่ปรึกษาการเสริมภูมิคุ้มกันโรค ขององค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ชื่นชมกรมควบคุมโรคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงการรักษาสถานภาพการกำจัดโรคบาดทะยักในมารดาและทารก การควบคุมป้องกันโรคใช้สมองอักเสบ และการป้องกันโรคตับอักเสบบี ที่ดำเนินการประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย</p>
<p>มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ (11 ก.ค. 60)</p>	<p>พัฒนายาขับเหล็กช่วยผู้ป่วยธาลัสซีเมีย</p> <p>-เสนอข่าว ภก.พิพัฒน์ นิยมการ รอง ผอ.อภ. เปิดเผยว่า ปัจจุบันไทยมีประชากรเป็นพาหะโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียประมาณ 18-24 ล้านคน และมีผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย 630,000 คน โดยมีผู้ป่วยภาวะเหล็กเกินจะต้องได้รับยาขับเหล็กประมาณ 60,000 คน อภ.จึงได้วิจัยพัฒนายาขับเหล็กชนิดรับประทานซึ่งมีชื่อสามัญว่า deferiprone ตั้งแต่ปี 2545 จนได้รับการขึ้นทะเบียนจากอย.เรียบร้อยแล้ว ได้รับการยืนยันประสิทธิผลการรักษาเทียบเท่ายาต้นแบบ มีราคาเพียงเม็ดละ 3.50 บาท ขณะที่ยาต้นแบบราคาเม็ดละ 60-70 บาท ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้มากขึ้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	และลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ยาจากต่างประเทศ
<p>มติชน ไทยรัฐ แนวหน้า (9 ก.ค.60)</p>	<p>สถิติสายด่วน1669</p> <p>-เสนอข่าว ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า สพฉ.ได้จัดทำสถิติ 5 อันดับที่มีประชาชนโทรแจ้งผ่านสายด่วน 1669 มากที่สุด ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา อันดับแรกคือ อุบัติเหตุยานยนต์ 5,481 ครั้ง รองลงมา เหตุป่วย/อ่อนเพลีย/อัมพาตเรื้อรัง 4,190 ครั้ง, ปวดท้อง/หลัง/เชิงกรานและขาหนีบ 2,430 ครั้ง, ถูกทำร้าย 1,445 ครั้ง และหายใจลำบาก/ติดขัด 1,429 ครั้ง</p> <p>ที่น่าเป็นห่วงคือ พุทธศาสนิกชนมักจะไปทำบุญและจุดเทียนไหว้พระกันในบ้าน จึงเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดไฟไหม้ได้ โดยวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชาปี 2559 มีสถิติผู้ป่วยฉุกเฉินจากการถูกไฟไหม้ ไฟลวก หรือถูกความร้อน โทรแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1669 จำนวน 49 ครั้ง ดังนั้น ประชาชนควรระมัดระวังในการจุดธูปเทียน ไม่ควรจุดมาก ๆ ในครั้งเดียว เพราะอาจทำให้ไฟลามได้ง่าย ควรจุดธูป-เทียนในภาชนะทนไฟ และเมื่อจุดเสร็จแล้วควรดูแลดับให้เรียบร้อย</p>
<p>เดลินิวส์ (9 ก.ค.60)</p>	<p>สธ.แชมป์ใช้งานคลาวด์ภาครัฐ</p> <p>-เสนอข่าว ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผอ.สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เปิดเผยว่า ระบบคลาวด์ภาครัฐ หรือ G-Cloud เป็นบริการระบบคอมพิวเตอร์เสมือนในรูปแบบการแชร์ทรัพยากรที่มีความปลอดภัยสูง ถูกออกแบบให้มีการกำหนดมาตรฐานและการทำงานแบบ Multi Data Center เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต ปัจจุบันครอบคลุมทุกกระทรวง กรม และส่วนราชการระดับภูมิภาค มีหน่วยงานภาครัฐใช้งานแล้วทั้งหมด 386 หน่วยงาน โดยสธ.ใช้งานมากที่สุดถึง 102 ระบบงาน EGA จึงเร่งพัฒนา G-Cloud ให้ตอบโจทย์การใช้งานมากขึ้น โดยเฉพาะการเจาะลึกและการวิเคราะห์ระบบข้อมูลต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และในปีนี้ EGA จะร่วมผลักดันโครงการดาต้าเซ็นเตอร์แห่งชาติ โดยมีการวางแผนการดำเนินงานควบคู่ไประหว่าง G-Cloud และดาต้าเซ็นเตอร์ของภาคเอกชนที่จะเข้าร่วมโครงการ คาดว่าจะทำให้ระบบต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐสามารถทำงานผ่านระบบคลาวด์ได้ทั้งหมดโดยมีมาตรฐานเดียวกัน</p>
<p>เดลินิวส์ (9 ก.ค.60)</p>	<p>พัฒนาเครือข่ายรับบริจาคอวัยวะ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ เหลืองดิลก นพ.สสจ.ตรัง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายในสวนภูมิภาค ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 เพื่อวางระบบในการปฏิบัติให้เกิดกระบวนการที่ชัดเจนร่วมกับเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 12 พร้อมทั้งสร้างทีมประสานงานในด้านการดูแลสุขภาพและการบริการรับบริจาคอวัยวะเพื่อปลูกถ่ายเป็นระยะเวลายาว เพื่อการรักษาที่เป็นมาตรฐาน สร้างทีมบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในการรับบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายภายในรพ.ต่าง ๆ ในเครือข่าย</p>
<p>ไทยรัฐ (8ก.ค.60)</p>	<p>คนดีศรีสาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีระชัย คงเยี่ยมตระกูล ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า สสจ.ราชบุรีจัดโครงการคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุขและหน่วยงานดีเด่น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมของสสจ.ราชบุรี ประจำปี 2560 โดยรพ.บ้านโป่ง ได้รับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานดีเด่นลำดับที่ 2 ด้านคุณธรรมจริยธรรมของระดับจังหวัด นางปานระวี ม่วงหอม ได้รับคัดเลือกเป็นลำดับที่ 1 “คนดีศรีสาธารณสุข” นายโชคปชา บุญปชาวิชัย ได้รับรางวัลชมเชย และนางจรรักษ์ เข้มแข็ง รับรางวัลประกวดนวัตกรรม 5Rs ลดขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม ในโครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดราชบุรีปี 2560</p>
<p>ไทยรัฐ (9 ก.ค.60)</p>	<p>เตือนโรคมือเท้าปาก</p> <p>-เสนอข่าว นางศุภศรัย สว่างศ์ รก.ผอ.สคร.10 อุบลราชธานี เตือนระวังเด็กป่วย โรคมือ เท้า ปาก หลังพบผู้ป่วยในพื้นที่รับผิดชอบแล้ว 2,090 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ช่วงอายุที่พบมากที่สุด คือ แรกเกิด - 4 ปี คิดเป็น ร้อยละ 86.49 และผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก หมั่นสังเกตอาการของเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด</p>
<p>ไทยรัฐ (11 ก.ค. 60)</p>	<p>แนะดูแลสุขภาพเด็กช่วงฤดูฝน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มณฑิร คณาสวัสดิ์ นพ.สสจ.สิงห์บุรี แนะนำพ่อแม่ ผู้ปกครอง ดูแลสุขภาพเด็กในช่วงฤดูฝนเป็นกรณีพิเศษ โดยให้เด็กนอนพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำมาก ๆ กินอาหารครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะผักและผลไม้ ระวังอย่าให้เด็กตากฝน หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูกให้พบแพทย์ทันที</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นางสาคร สถาการ ประธานตำบลหนองเสม็ด นำชมรมอสม.หนองเสม็ด ประชาชน เยาวชน ผู้นำชุมชน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>(9 ก.ค.60)</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>(9 ก.ค.60)</p>	<p>ประเด็นข่าว</p> <p>ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ “เก็บ ชัดให้เกลี้ยง ไม่เลียงยุ้งลาย” พร้อมสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ซิกา ที่รพ.สต.หนองเสม็ด จ.ตราด ทั้งนี้ ในพื้นที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 2 ราย</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่กรมสาธารณสุขรัฐยะไข่ เมียนมา เปิดเผยว่า ไข้เลือดออกแพร่ระบาดในเมืองเมงเบียง เมืองจ๊องตอ เมืองทองงูบ และเมืองชิตตเว โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นประชาชนในเขตชนบท และเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินมาตรการป้องกัน ขณะที่สื่อของทางการเมียนมารายงานว่า พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในรัฐยะไข่ 1,114 คน และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 16 คน ส่วนผู้ป่วยไข้เลือดออกทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา มีประมาณ 3,304 คน จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นปกติในช่วงเดือนมิ.ย.และก.ค.</p>
<p>เดลินิวส์</p> <p>(11 ก.ค. 60)</p>	<p>กทม.เตือนระวังซิกา</p> <p>-เสนอข่าว นางอรุณี กิจประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชบุรีบูรณะ กทม. แจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังเชื้อไวรัสซิกา โดยจากข้อมูลของสธ. เชื้อไวรัสซิกาสามารถติดต่อได้จากการโดนยุงลายที่มีเชื้อไวรัสซิกากัด การมีเพศสัมพันธ์ การรับเลือดที่มีเชื้อ และการติดต่อจากแม่สู่ลูก หากมีอาการให้รีบพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยเร็ว ทั้งนี้ สามารถป้องกันตนเองและครอบครัว โดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบริเวณใกล้เคียง สวมเสื้อผ้าที่มิดชิด และป้องกันไม่ให้ยุงกัด หากพบว่ามีผู้ป่วยในบ้านหรือบริเวณใกล้เคียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรืออาสาสมัครสาธารณสุข</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>(8ก.ค.60)</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>(8ก.ค.60)</p>	<p>ตรวจชุดสังฆทาน</p> <p>-เสนอข่าว นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี นำคณะเจ้าหน้าที่สคบ.จังหวัดอุดรธานี เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี เจ้าหน้าที่สจ. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ผลิตและขายสินค้าประเภทชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม พร้อมแนะนำให้จัดทำฉลากสินค้าให้ถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก พบว่า ผู้ประกอบการบางรายยังจัดทำฉลากสินค้าไม่ถูกต้อง โดยต้องระบุว่า “ชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรม” ระบุรายการสินค้า ขนาด มิติ ปริมาณ ปริมาตร น้ำหนัก จำนวน และราคาของสินค้าแต่ละรายการ ชื่อและสถานที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย วันเดือนปีที่หมดอายุ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้</p> <p>-เสนอข่าว รองผู้ว่าฯ ตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สจ.ตรัง พาณิชย การค้าภายใน และฝ่ายปกครอง ออกสำรวจร้านจำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์ในเขตเทศบาลนครตรัง พบบางร้านนำสินค้าหมดอายุและด้อยคุณภาพมาบรรจุถุงแล้ววางจำหน่ายให้กับลูกค้า และไม่ปิดป้ายแสดงราคา เจ้าของร้านอ้างว่าเป็นเครื่องสังฆภัณฑ์ที่รับมาจากโรงงานในกรุงเทพฯ</p>
<p>ข่าวสด</p> <p>(11 ก.ค. 60)</p>	<p>สจ.เลยแนะซื้อชุดสังฆทานให้ได้บุญ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิวรรธน์ ก่อวิริยกุล นพ.สจ.เลย แนะนำวิธีการเลือกซื้อชุดสังฆทานเพื่อให้ได้บุญและพระได้ใช้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งในชุดสังฆทานควรลดละเลิกบุหรี ยาเสพติด เครื่องดื่มชูกำลังทุกประเภท หลีกเลี่ยงอาหารกระป๋อง เพราะเป็นอาหารที่มีสารกันบูด หลีกเลี่ยงน้ำอัดลม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต่างๆ เนื่องจากอาหารบิณฑบาตในตอนเช้าเป็นอาหารสด และมีคุณค่ากว่า</p>
<p>มติชน</p> <p>คอลัมน์: เครื่องแถม</p> <p>(9 ก.ค.60)</p>	<p>คอลลาเจนกับการรักษาข้อเสื่อม</p> <p>-กล่าวถึงการกินคอลลาเจน เพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดบวมข้อเข่า โดย ผศ.ดร.เอกราช เกตวัลท์ สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ระบุว่า คอลลาเจนเป็นโปรตีนรูปแบบหนึ่ง ซึ่งร่างกายจะย่อยเป็นกรดอะมิโนก่อนเพื่อดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย อาจจะช่วยบรรเทาอาการปวดบวม ลดอาการเจ็บของข้อเข่าได้ แต่ยังไม่มีการรับรองอย่างเป็นทางการ การใช้คอลลาเจนเพื่อการรักษาโรคข้อเสื่อมยังอยู่ในขั้นของงานวิจัย</p>
<p>เพจหมอเล็บแพนด้า</p> <p>(8ก.ค.60)</p>	<p>น้ำขิงฟอกปอดไม่ได้</p> <p>-เสนอ infographic ระบุข้อมูลว่า น้ำขิงฟอกปอดไม่ได้ เลิกเชื่อสูตรฟอกปอดได้แล้ว กินเข้าไปมีแต่เรากับผายลม ไม่เกี่ยวกับปอด ขอให้ช่วยกันแชร์ให้ข้อมูลดีๆ หายไป</p>
<p>เดลินิวส์</p> <p>(9 ก.ค.60)</p>	<p>อบรมพัฒนาสมุนไพรไทย</p> <p>-เสนอข่าว คณะเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต ร่วมกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดอบรม “โครงการบูรณาการองค์ความรู้การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 (องค์ที่ 1)” ระหว่างวันที่ 17-18 ส.ค. 2560 ณ ห้อง Auditorium ตึก 6-200 (อาคาร Student Center) ม.รังสิต</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน (8ก.ค.60)	<p>สาธารณสุขดิจิทัล</p> <p>-เสนอข่าว เอไอเอส ร่วมกับสธ. และกระทรวงดิจิทัลฯ เชิญชวนหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ รพ.สต. และอสม. จัดโครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ รับเงินรางวัลสนับสนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข มูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท แบ่งเป็น รางวัลดีเด่นระดับประเทศ รางวัลละ 100,000 บาท 10 รางวัล และ รางวัลดีเด่นระดับจังหวัด (77 จังหวัด) รางวัลละ 40,000 บาท จังหวัดละ 2 รางวัล รวม 154 รางวัล เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. 2560 ประกาศผลวันที่ 25 ธ.ค. 2560 ดูข้อมูลที่ www.ais.co.th/aorsormor, เฟซบุ๊กอสม.ออนไลน์ หรือโทร 06-2520-1999</p>
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (8ก.ค.60)	<p>ฮันตาไวรัส</p> <p>-เสนอข่าว ทางกรมสาธารณสุขเปิดเผยว่า “ฮันตาไวรัส” ที่พบในสัตว์ฟันแทะกำลังระบาดรุนแรงที่สุดในรอบ 18 ปี มีผู้ติดเชื้อแล้ว 5 คนตั้งแต่เดือนก.พ. ในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว 3 คน สำนักงานสาธารณสุขรัฐวอชิงตันแจ้งว่า ผู้ป่วยฮันตาไวรัสมีทั้งชายและหญิง อายุตั้งแต่ 20-50 ปี พบรายแรกเมื่อเดือนก.พ. และรายล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้ว ทั้งหมดมีประวัติเหมือนกันคือ สัมผัสหนูติดเชื้อฮันตาไวรัส เชื้อไวรัสนี้สามารถติดต่อจากหนูสู่คนผ่านการสัมผัสปัสสาวะ อุจจาระ น้ำลาย และวัสดุในรังหนู หรือแม้แต่การสูดหายใจฝุ่นปนเปื้อนไวรัส ผู้ป่วยมักเสียชีวิตราว 1 ใน 3</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch